



ราชวิทยาลัย
จุฬารังสรรค์

ประกาศ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต
สาขาวิชานวัตกรรมการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ TCAS รอบที่ ๑ โครงการเพชรจุฬารังสรรค์ (การรับด้วย Portfolio)

ตามที หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ TCAS รอบที่ ๑ โครงการเพชรจุฬารังสรรค์ (การรับด้วย Portfolio) ระหว่างวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ และจัดสอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ได้ประมวลผลผู้ผ่านการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ TCAS รอบที่ ๑ โครงการเพชรจุฬารังสรรค์ (การรับด้วย Portfolio) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ให้ผู้มีรายชื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์ดำเนินการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบของ ทปอ. <https://student.mycas.com> ระหว่างวันที่ ๖ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ หากไม่ทำการยืนยันสิทธิ์ในช่วงเวลาดังกล่าว จะถือว่าผู้สมัครไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการเข้าศึกษาและไม่ประสงค์เข้าศึกษา

สำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ จะทำการประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาผ่านทาง www.pccms.ac.th ภายในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์ ดร.จตุพร กระจ่ายศรี)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการวิทยาศาสตร์การแพทย์
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการแพทย์
ประจำปีการศึกษา 2567 TCAS รอบที่ 1 โครงการเพชรจุฬารัตน์ (การรับด้วย Portfolio) ลำดับจริง

ลำดับที่	คำนำหน้านาม	ชื่อ	สกุล
1	นาย	กษิดิ์เดช	एमอานนท์
2	นางสาว	ณิชาดา	จรรุวิทย์โกวิท
3	นาย	ทินภัทร	เสียมไหม
4	นาย	นราฤทธิ์	นราฤทธิ์พันธ์
5	นางสาว	พริมา	น้อยนาดี

หมายเหตุ : ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลำดับจริง เรียงตามพยานุชนะไทย



รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการแพทย์
ประจำปีการศึกษา 2567 TCAS รอบที่ 1 โครงการเพชรจุฬารัตน์ (การรับด้วย Portfolio) ลำดับสำรอง

ลำดับที่	คำนำหน้านาม	ชื่อ	สกุล
1	นาย	เกียรติภูมิินทร์	น้ำใจเกิดกุล
2	นางสาว	พัสนันท์	แจ่มใจ
3	นางสาว	จันทร์ชยาวีร์	นาคสิทธิ์วงษ์
4	นางสาว	บุญยานุช	จตุพรพรจันทร์
5	นางสาว	บุญณดา	จรรยาเจตจำนง
6	นางสาว	อาภา	วีระวรชัย
7	นางสาว	ณัฐศรีัญญา	ศรีวิเชียร
8	นางสาว	ปองขวัญ	บุญเนาวิ
9	นาย	ภูมิพัฒน์	ภูสิทธิ์วรพนธ์
10	นาย	ญาณภัทร	พรรณธนะ
11	นางสาว	ครองขวัญ	ลีหาบุตร
12	นาย	กฤตภัค	วุฒิพันธ์
13	นางสาว	กิตติยา	ปลอดห่วง
14	นางสาว	ณัฐธนิษา	มิสวัสดี
15	นาย	เมธาสิทธิ์	กฤษดาพลพิพัฒน์
16	นาย	ต้นตยวัตร	จันทร์ศิริ

หมายเหตุ: ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ลำดับสำรอง เรียงตามลำดับ